

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc bàn giải pháp thực hiện khơi thông dòng chảy và tận thu cát tại các địa phương (không thuộc quy hoạch khoáng sản) để phục vụ nhu cầu dân sinh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 152-KL/TU ngày 26/6/2017; ngày 08/5/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì họp bàn giải pháp thực hiện khơi thông dòng chảy và tận thu cát tại các địa phương (không thuộc quy hoạch khoáng sản) để phục vụ nhu cầu dân sinh. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp; Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến chỉ đạo như sau:

Việc sử dụng đất san lấp và cát làm vật liệu xây dựng thông thường là nhu cầu bức xúc của người dân để phục vụ nhu cầu dân sinh trong giai đoạn hiện nay và đồng thời góp phần giảm chi phí trong đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phúc lợi tại địa phương. Do vậy, việc sử dụng lượng cát bồi đắp tại các dòng sông (không thuộc quy hoạch khoáng sản, không có khả năng quy hoạch mỏ lâu dài) góp phần khơi thông dòng chảy, hạn chế gây xói lở bờ sông; việc sử dụng lượng đất thừa tại các khu, cụm công nghiệp và tại một số vị trí ở các địa phương là cần thiết cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 152-KL/TU ngày 26/6/2017, các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tính toán, cân đối nhu cầu sử dụng cát của người dân, các công trình phúc lợi trên địa bàn để tiến hành khảo sát một số các bãi bồi ven sông (không thuộc quy hoạch khoáng sản, không có khả năng quy hoạch mỏ lâu dài) có nguy cơ gây ảnh hưởng dòng chảy làm xói lở bờ, những khu vực cần khơi thông dòng chảy; trên cơ sở đó, lập phương án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị tận dụng lượng cát thừa tại khu vực khảo sát nêu trên để phục vụ nhu cầu dân sinh và các công trình phúc lợi trên địa bàn.

2 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra thực địa khu vực do UBND cấp huyện đề nghị, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho sử dụng lượng cát này.

3 Sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh, giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thành lập Tổ tự quản để quản lý khu vực cần tận dụng lượng cát thừa để khơi thông dòng chảy. Người dân muốn lấy cát phải có đơn, ghi rõ mục đích sử dụng, khối lượng cát, được trưởng thôn xác nhận và UBND cấp xã đồng ý trước khi chuyển cho Tổ tự quản để tận thu cát (nghiêm cấm không được buôn bán hoặc trao đổi).

Đối với các công trình phúc lợi trên địa bàn huyện nếu sử dụng lượng cát tận dụng nêu trên thì không được tính giá cát vật liệu xây dựng vào giá thành công trình mà chỉ được tính chi phí vận chuyển cát đến chân công trình.

Người được lấy cát phải nộp phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên theo quy định, ngoài ra còn đóng một khoản kinh phí cho tổ tự quản hoạt động làm đường lấy cát (theo tỷ lệ khối lượng cát).

UBND cấp xã phải xây dựng quy chế về việc khai thác cát tại địa bàn, khoản thu từ việc sử dụng cát nộp vào ngân sách của xã theo hướng dẫn của Chi cục Thuế địa phương.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung nêu trên.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan biết để tổ chức thực hiện././

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4, K14.



Nguyễn Thái Bình